



'สงกรานต์' ฟินของฟรี พาคนไทยกลับบ้านสุขใจ

อทศกาลสงกรานต์ปีนี้จำนวนคนไทยที่ต้องเดินทางประมาณ 18 ล้านคน แยกออกมาเป็นจำนวนผู้เดินทางจากต้นทางกรุงเทพฯสู่ต่างจังหวัดและต่างประเทศรวมกันประมาณ 6 ล้านคน กรุงเทพฯและปริมณฑล 12 ล้านคน ส่วนจำนวนรถยนต์ที่ออกต่างจังหวัดมีถึง 10 ล้านคัน

เปิดทางสะดวกเพื่อการเดินทางพร้อมกับการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ไทย หน่วยงานภาครัฐด้านการคมนาคมขนส่งยกเว้นค่าใช้จ่ายและเตรียมของขวัญกำนันักเดินทาง

กรมทางหลวง (ทล.) เป็นขาประจำทุกปียกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางมอเตอร์เวย์ 2 สาย ได้แก่ หมายเลข 7 กรุงเทพฯ-ชลบุรี-พัทยา และหมายเลข 9 บางปะอิน-บางพลี ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 11 เม.ย. 61 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 18 เม.ย. รวม 8 วัน ส่วนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดให้ประชาชนใช้ทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) ฟรีในห้วงเวลาเดียวกัน พร้อมตั้งหน่วยบริการประชาชนเพื่อรองรับการ

เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 6 แห่ง

ขณะที่ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายให้บริการตรวจเช็คสภาพรถก่อนเดินทางฟรี ณ สถานบริการที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ "ตรวจรถฟรีฉบับซีปลอดภัย" ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เม.ย. รวมทั้งยังจัดตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกบนถนนสายหลัก 189 จุดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายความเหนื่อยล้า

สำหรับการเดินทางโดยเครื่องบิน ใครที่ต้องการขับรถไปจอดที่สนามบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริการจอดรถฟรีบริเวณลานจอดรถระยะยาว โซน C ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันที่ 11 เม.ย. ถึงเวลา 17.00 น. วันที่ 17 เม.ย. โดยมีบริการรถเช่าเดย์เรทรับ-ส่งทุก 15 นาที



เช่นเดียวกับ ท่าอากาศยานดอนเมือง ให้บริการจอดรถฟรี ตั้งแต่วันที่ 9-24 เม.ย. บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารจอดรถยนต์

5 ชั้น, ลานจอดรถยนต์ระหว่างอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น และคลังสินค้า 3, ฝ่ายสาธิตบินและอาคาร, อาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น (เฉพาะชั้น 2) และ ลานจอดรถยนต์คลังสินค้า 4 โดยจะมีรถเวียนให้บริการรับ-ส่งฟรี ตลอด 24 ชม. จำนวน 4 คัน คันละ 30 ที่นั่ง รถออกทุก 15 นาที จากจุดที่ จอดรถฟรี 5 จุด ถึงอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 และอาคาร 2

อีกข่าวดีช่วงเทศกาลสงกรานต์ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดให้ผู้โดยสารที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง ขสมก.ฟรีตลอดวันที่ 13 เม.ย. เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนกับพนักงานเก็บค่าโดยสาร

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ จัดแคมเปญ “หนีร้อนมา พึ่งเย็น” วันที่ 10-11 เม.ย. ด้วยอุทกกรรมให้ผู้โดยสารทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติได้ร่วมสนุกถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และลุ้นรับของรางวัล มากมาย พร้อมบริการฟรีน้ำหวาน น้ำผลไม้ น้ำสมุนไพรนานาชนิด และพวงมาลัยดอกไม้สดกับผู้โดยสารต่างชาติ อีกความพิเศษวันที่ 13 เม.ย. ผู้สูงอายุใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ฟรี เวลา 05.30-24.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดให้ผู้โดยสารที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และสายสีม่วงฟรี ในวันที่ 13-15 เม.ย. ให้บริการ 1 ท่านต่อ 1 ใบเท่านั้น ใจดีใจดีพอ ๆ กับบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ก็ให้ผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป นั่งรถไฟฟ้า บีทีเอสฟรี 3 วันรวด 13-15 เม.ย. ตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น. เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนแก่พนักงานสถานี เพื่อขอรับคู่มือ โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วในทุกสถานี รวมทั้งสถานี ส่วนต่อขยายทั้งในสายสุขุมวิทและสายสีลม

กระแสอเนกทั้งที่สอดคล้องกับเทศกาลสงกรานต์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในโอกาสเทศกาล สงกรานต์ 61 ด้วยการจัดขบวนหวานเมฆพิเศษให้บริการผู้โดยสาร บนเครื่องบินทุกชั้นบริการของการบินไทย ในวันที่ 13 เม.ย. ดังนี้ เส้นทางภายในประเทศให้บริการในทุกเที่ยวบินขาออกจากกรุงเทพฯ



และทุกเที่ยวบินขาเข้า จากต่างจังหวัดมากรุงเทพฯ (ยกเว้น TG207 เส้นทางกรุงเทพฯ-ภูเก็ต, TG208 และ TG226 เส้นทางภูเก็ต-กรุงเทพฯ) โดยมี ขนมวันกรอบบรรจุในถุงของขวัญที่ทำจากผ้าขาวม้า สะท้อนถึงประเพณีรดน้ำดำหัวที่นิยมนำผ้ามาไหว้ขอพรผู้ใหญ่ในวัน สงกรานต์

เส้นทางระหว่างประเทศจะให้บริการขนมหวานงานพิเศษ สำหรับมือกลางวัน หรือมือเย็น ในทุกเที่ยวบินขาออกจากกรุงเทพฯ (ยกเว้นเที่ยวบินไปยังตะวันออกกลาง และเอเชียใต้บางเส้นทาง) ให้ บริการผู้โดยสารชั้นหนึ่งและผู้โดยสารชั้นธุรกิจด้วย ทาร์ตข้าวเหนียว มะม่วง และชั้นประหยัดบริการด้วย วันข้าวเหนียวมะม่วง

สายการบินไทยสมายล์เดิมเต็มรอยยิ้มผู้โดยสารทุกเที่ยวบิน ด้วยเมนูขนมไทยพิถีพิถันสุดพิเศษ จากร้าน Issaya La Patisserie บริหารงานโดย เชฟเอียน พงษ์รัช เฉลิมกิตติชัย รังสรรค์เมนูขนมไทยพิถีพิถัน ที่ผสมผสานระหว่างขนมไทยและขนมตะวันตกได้อย่างลงตัวได้แก่มัฟฟินน้ำบัวมะม่วง ชีฟฟ่อนมะม่วง ไข่ฟองเล็ก ที่มีใบเตยเป็นส่วนผสมเพิ่มความหอมตามแบบขนมไทยราดด้วยซอสมะม่วง ผลไม้และ เลมอนเล็กงาช้างมัฟฟินเล็ก เมนูพิเศษนี้จะให้บริการแก่ผู้โดยสารระหว่างวันที่ 13-17 เม.ย.

สงกรานต์เดินทางสุขใจกลับบ้านปลอดภัย ท่องเที่ยวสนุก สนาน.

ทีมข่าวนวัตกรรมขนส่ง